



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วม
โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ครั้งที่ ๓

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งประกาศแก้ไขเพิ่มเติมฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น

เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้เพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้คู่มือที่วีดิจิตอล จากที่เคยได้รับความเห็นชอบให้สามารถใช้แลกรับซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หรือกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน DVB-T๒(Set-Top-Box) เป็นให้สามารถแลกรับซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ (Set-Top-Box) ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลได้ทั้งในระบบภาคพื้นดิน DVB-T๒ และระบบดาวเทียม DVB-S๒ ได้ในกล่องเดียวกันด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการซื้อสินค้าที่ใช้คู่มือที่วีดิจิตอลในการแลกรับซื้อหรือใช้เป็นส่วนลดได้มากขึ้น และด้วยเหตุที่คู่มือรอบแรกจะหมดอายุในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่จะยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติฯ ที่จะต้องรอรระยะเวลาการพิจารณาและประกาศคุณสมบัติซึ่งอาจได้รับการพิจารณาและประกาศหลังจากที่คู่มือรอบแรกหมดอายุไปแล้ว จึงจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ ไว้ดังต่อไปนี้-

๑. เพิ่มเติมข้อกำหนดในเรื่องของคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดังนี้

- ผู้สนใจยื่นเอกสารโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่มีเฉพาะกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ (Set-Top-Box) ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลได้ทั้งในระบบภาคพื้นดิน DVB-T๒ และระบบดาวเทียม DVB-S๒ ได้ในกล่องเดียวกัน สามารถดำเนินการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้แล้ว นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

๒. แก้ไขการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้

- ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะประกาศผลผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ณ ตู้ประกาศสำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๑ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ โดยจะทำการพิจารณาและประกาศผลของผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้สนใจได้ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติดังกล่าว ในกรณีที่วันสุดท้ายของกำหนดการพิจารณาและประกาศผลดังกล่าวตรงกับวันหยุดของสำนักงานฯ จะประกาศผลในวันทำการถัดจากวันหยุดนั้น”

ทั้งนี้ข้อกำหนดที่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้มีผลไปถึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านการคัดเลือกไปแล้วด้วย บรรดาข้อความที่กำหนดไว้ในประกาศฯ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และรวมทั้งประกาศแก้ไขเพิ่มเติมฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ